



ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๐๓/ว ๒๒๑๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง สำรองความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก และสื่อทางการศึกษา (บัญชี ก.) ตามบัญชีแนบท้าย  
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ  
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง

ด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ประธานคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือ  
ทางการศึกษา) ได้อนุมัติประกาศใช้คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด  
ทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทำการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คู่มือดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖  
ส่งผลให้มีการปรับปรุงข้อมูลรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  
ในโปรแกรมระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  
(โปรแกรม IEP Online) จากเดิมเป็นข้อมูลใหม่ทั้งหมด ซึ่งไม่สามารถนำข้อมูลเดิมไปใช้ประกอบการจัดทำคำขอ  
ตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ได้ข้อมูล  
ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก และสื่อทางการศึกษา (บัญชี ก.) ของคนพิการที่เป็นปัจจุบัน เห็นควรให้  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งประสานโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ดำเนินการกรอกข้อมูลความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก  
และสื่อทางการศึกษา (บัญชี ก.) ในโปรแกรมระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก  
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (โปรแกรม IEP Online) โดยให้ดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จ  
ภายในวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับบริการสิ่งอำนวยความสะดวก  
และสื่อทางการศึกษา (บัญชี ก.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

โทร. ๐ ๒๕๒๓ ๗๙๒๒